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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มติชน สยามรัฐ ไทยรัฐ 

แนวหน้า ไทยโพสต์ 

มลพิษ กทม. 

   -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นท่ีกทม.และ

ปริมณฑล ว่า ต้องหามาตรการท่ีเหมาะสมท้ังระยะสั้น-ยาว และมาตรการเบา-หนัก จะให้คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ท่ี

มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม เป็นประธาน บูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหารือ

ภาพรวมท้ังระบบ  

    -นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และโฆษกประจ าส านักนายรัฐมนตรี แถลงว่า 

นายกฯ สั่งการในท่ีประชุมครม. ให้ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ประชุมร่วมกับ กทม. เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาท้ังระยะสั้น 

กลาง และยาว รวมถึงช่วงตรุษจีน อยากให้ท าความเข้าใจกับประชาชนเพื่อลดการจุดธูปและเผากระดาษเงิน กระดาษ

ทอง  

     -พล.อ.สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ใน

กทม.และปริมณฑล ร่วมกับผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าฯ สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี 

พร้อมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการ

ขนส่งทางบก กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมฝนหลวงฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม     ขสมก. ซึ่งรัฐบาลได้ด าเนินการ

ตามมาตรการป้องกันตั้งแต่พ.ย. 2561 แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมการ การปฏิบัติการ และการฟื้นฟู โดยจะ

ประชุมคกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ วันท่ี 4 ก.พ. เพื่อหารือมาตรการเร่งด่วน ส่วนระยะกลางมีแผนจะปรับค่ามาตรฐาน

ฝุ่น PM2.5 จากไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. เป็นไม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม. ตามท่ีองค์การอนามัยโลกก าหนด 

  -ด้าน กทม.จะประกาศการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยส ารวจพื้นท่ีท่ีมีค่าฝุ่นละอองเกิน 50 มคก./ลบ.ม. ท้ัง 50 

เขต รวมถึงตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขมลพิษในอากาศกทม.และปริมณฑล โดยพื้นท่ีท่ีมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน คือ 

ริมถ.คู่ขนานพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ส่วนพื้นท่ีท่ีมีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน ได้แก่ ริมถ.กาญจนาภิเษก 

เขตบางขุนเทียน, แขวงบางนา เขตบางนา, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, แขวงดินแดง เขตดินแดง, ริมถ.พระราม 4 

เขตปทุมวัน, ริมถ.อินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, ริมถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, ริมถ.ดินแดง เขตดินแดง, แขวงพญาไท 

เขตพญาไท, ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม, ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี, ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี, ต.ทรงคนอง และ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, ต.บางเสา

ธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

มติชนออนไลน ์

เว็บไซตไ์ทยโพสต์ 

ผจก.ออนไลน์

new1005.fm เนชั่นทีวี  

   -เสนอข่าว นพ.สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอเชิญชวนทุกคนลดการเพิ่มฝุ่น 
โดยใช้ธูปท่ีมีขนาดเล็กหรือธูปสั้นท่ีได้มาตรฐาน มอก. ในการบูชาเทพเจ้า บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ท้ังในศาลเจ้า

และบ้านเรือน เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และหลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณท่ีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีมีโรคประจ าตัว เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมปอดอุดก้ันเรื้อรัง หัวใจและหลอด

เลือด ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสควัน หากเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก เพื่อลดผลกระทบต่อ

สุขภาพ 

     -พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กทม.และเขตปริมณฑลพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกิน

มาตรฐานในบางพื้นท่ี จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันลดมลภาวะทางอากาศ โดยเริ่มจากลดการจุดธูปครั้งละ

มากๆ ลดการเผากระดาษเงินกระดาษทองและผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากกระดาษ เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในศาสนสถานท่ีต้อง

สัมผัสควันตลอดเวลา ควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตาบ่อยๆ และตรวจสุขภาพประจ าปี 

เว็บไซตไ์ทยโพสต ์

เว็บไซตT์haiGov 

 

   -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 

ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับศูนย์ EOC ระดับจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร และนครปฐม เพื่อติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพและมาตรการการด าเนินงานให้ไปในทิศทาง

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 30 มกราคม 2562 
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โทร 0 2590 1311-2  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th 

 



                                                             สรุปข่าววันท่ี 30 มกราคม  2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดียวกัน จากการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพของระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังในกทม.และปริมณฑล 22 แห่ง ใน 4 กลุ่ม

โรค ได้แก่ โรคหอบหืด โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และโรคระบบทางเดินหายใจอ่ืนๆ  พบว่า 
จ านวนผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโรคประจ าตัว และการเข้ารับการรักษามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับค่า

คุณภาพอากาศ จึงได้ขยายการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพของประชาชนไปยังพื้นท่ีสคร. ท่ี 4 สระบุรี, 5 ราชบุรี และ 6 

ชลบุรี ส าหรับการน าพ.ร.บ.การสาธารณสุขมาใช้ ให้อยู่ในอ านาจการตัดสินใจของผู้ว่าฯ หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ส่วนการประกาศหยุดเรียน การงดกิจกรรมออกก าลังกายกลางแจ้ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของพื้นท่ี 

    -เสนอข่าว ทวิตเตอร์กระทรวงสาธารณสุข @pr_moph เผยแพร่ข้อมูลจากอินโฟกราฟิกของกรมอนามัย แนะน า 5 

พรรณไมท่ี้สามารถดักจับฝุ่น 1.จั๋ง 2.เดหลี 3.ไทรใบเล็ก 4.ลิ้นมังกร 5.พลูด่าง โดยเฉพาะต้นไม้ท่ีมีผิวใบหยาบ มีขน 

จะช่วยดักจับฝุ่นให้เกาะอยู่ท่ีผิวใบ ไม่ฟุ้งกระจาย และลงสู่ผิวดินเม่ือมีน้ ามาชะล้าง  

เว็บไซต์อมรินทร์ทีว ี

สยามรัฐออนไลน ์

    -เสนอข่าว กรณีอดีตทหารบกวัย 49 ปี เสียชีวิตในบ้านพักท่ี จ.ชลบุร ีและมีข่าวลือว่าอาจจะเสียชีวิตเพราะฝุ่นละออง 

PM 2.5 ล่าสุด ภรรยายืนยันว่าสามีไม่ได้เสียชีวิตเพราะฝุ่นละออง PM 2.5 ขณะท่ี พ.ต.อ.อตินันท์ นุชนารถ ผกก. สภ.

เมืองชลบุรี เปิดเผยว่า ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าหัวใจวายเฉียบพลัน ไม่เก่ียวกับฝุ่น PM2.5 และฝากถึงประชาชนอย่า

ตื่นตระหนก เพราะเมืองชลบุรีมีค่าฝุ่นละอองท่ียังไม่ถึงขั้นอันตราย 

ThaiPBS     -เสนอคลิปข่าว รศ.พิสุทธ์ิ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม แนะน าวิธีการ

เลือกซื้อเคร่ืองฟอกอากาศ ควรเลือกท่ีมีแผ่นกรอง HEPAซึ่งสามารถกรองฝุ่นขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน ได้ประมาณ 

99.97 %  และควรบ ารุงรักษา 2-3 คร้ัง/สัปดาห์  

เว็บไซตเ์ดลินวิส์ 

ไทยรัฐ 

   -เสนอข่าว นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์

ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า บริเวณ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกิน 120 มคก./ลบ.ม. มาหลายวันแล้ว 

ควรต้องประกาศใช้กฎหมายควบคุมพื้นท่ีได้แล้ว หน่วยงานส่วนกลาง เช่น กรมอนามัย ซึ่งมีบทบาทส าคัญด้านสุขภาพ

เป็นหลักแทนท่ีจะเรียกร้องแทนประชาชนกลับไม่ด าเนินการ ส่วนกรมควบคุมมลพิษเสนอว่าถ้าฝุ่นเกิน 75 มคก./ลบ.

ม. จะให้จังหวัดใช้กฎหมายควบคุมพื้นท่ีก็ยังเงียบเช่นกัน 

 

มติชน ผจก.รายวัน 

กัญชาทางการแพทย ์

     -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการใช้อ านาจตาม ม.44 แก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ ว่า  เพื่อแก้ปัญหาเก่ียวกับสิทธิบัตรกัญชาท่ีขอมา

ล่วงหน้า ขณะเดียวกันต้องรอกฎหมายยาเสพติดและประมวลกฎหมายอาญาเรื่องยาเสพติดท่ีจะออกตามมา โดยกรม

ทรัพย์สินทางปัญญาจะไปแก้ปัญหากรณีท่ีเสนอค าขอก่อนท่ีกฎหมายจะออก เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบใน

อนาคต  

    -นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลง

ภายหลังการประชุม ครม.ว่า นายกฯ ได้อธิบายการใช้ ม.44 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิทธิบัตรกัญชา ว่ามีบริษัทต่างประเทศ

ประมาณ 7-8 บริษัทยื่นขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา ในขณะท่ีกฎหมายยาเสพติดของไทยยังไม่ได้รับการแก้ไข 

ดังนั้น เม่ือกฎหมายผ่านสนช. และอยู่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ จึงให้กรมทรัพย์สินทางปัญญายกเลิกค าขอการจด

สิทธิบัตรดังกล่าว รอให้กฎหมายประกาศใช้จึงเริ่มกระบวนการใหม่ เพื่อแก้ข้อกังวลว่าคนไทยและเกษตรกรไทยจะถูก

เอาเปรียบเรื่องสิทธิบัตร 

    -ด้าน ก.พาณิชย์ออกเอกสารข่าวค าชี้แจงของรมว.พาณิชย์ สรุปว่า ได้ก าชับและมีค าสั่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. โดยอธิบดีจะมีอ านาจสั่งยกค าขอท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ หรือสั่งตัดการประดิษฐ์ท่ีมีลักษณะ

ดังกล่าวออกเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้มีค าขอท่ีเก่ียวข้องอยู่ระหว่างรอด าเนินการ 7 ค าขอ 

     -นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม .รังสิต กล่าวว่า ค าสั่ง 

คสช.เป็นการให้เหตุผลแก่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการยกเลิกค าขอสิทธิบัตรกัญชาได้ ตามมาตรา 9 (5) ของ

พ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ คือ การประดิษฐ์ท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 

ซึ่งหาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับท่ีผ่านสนช.มีผลบังคับใช้ เหตุผลดังกล่าวจะใช้ไม่ได้ คสช.ควรอ้างเหตุผลอ่ืน เช่น 

มาตรา 9 (1) เรื่องสารสกัดจากพืช หรือมาตรา 9 (4) ท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา แต่กลับไม่อ้าง จึงสงสัยว่ามีความคิดท่ี

จะให้บริษัทต่างชาติกลับมาจดสิทธิบัตรได้อีก วิธีการแก้ไขเรื่องนี้ คือ 1.รัฐบาลต้องอาศัยค าสั่งคสช. นิยามเพิ่มเติมจาก

มาตรา 9 (5) ให้ครอบคลุมไปถึงมาตรา 9 (1) และ 9 (4) ให้ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้ 2.ถ้าอธิบดีคนเดิมไม่ท าต้อง

เปลี่ยนคน และ 3.อาจเพิ่มบทเฉพาะกาลห้ามจดสิทธิบัตร เพราะเกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างไทยและต่างชาติ 
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เนื่องจากไทยไม่เคยใช้กัญชาทางการแพทย์และวิจัยในมนุษย์มาก่อน โดยอาจออกค านิยามว่า กัญชายังคงอยู่ใน มาตรา 

9 (5) ไปก่อนเป็นเวลา 5 ปี     

โพสต์ทูเดย์      -เสนอข่าว นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ท่ีประชุม ครม. มีมติ

เห็นชอบร่างพ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. ... ตามท่ีก.พาณิชย์เสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมปี 2532 และ พ.ศ. 

2542  สาระส าคัญท่ีแก้ไขคือ การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตร โดยจะน าระบบเทคโนโลยีมาใช้

ในการยืนค าขอ การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติในการบังคับใช้สิทธิบัตรให้ครบตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาท่ีเก่ียวกับการค้า ท้ังนี้ ให้เพิ่มเติมในประเด็นให้สมาชิกสามารถบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (CL) เพื่อ

ส่งออกเภสัชภัณฑ์ไปยังประเทศท่ีขาดแคลนแต่ไม่มีศักยภาพในการผลิตเภสัชภัณฑ์ได้เอง และก าหนดให้ในค าขอรับ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ผู้ขอต้องระบุแหล่งท่ีมาและยื่นเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการขออนุญาตก่อนการ

เข้าถึงและข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ 

      และได้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องบทนิยามค าว่า ทรัพยากรพันธุกรรม สารพันธุกรรม อนุพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน แบบ

ผลิตภัณฑ์ และค าว่า ผู้ทรงสิทธิบัตร เพื่อรองรับหลักการเปิดเผยแหล่งท่ีมาของทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน และการเป็นจุดตรวจสอบภายใต้พิธีสารนาโงยา และอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งไทยเป็นสมาชิก

แล้ว ส าหรับระยะเวลาการยื่นจะลดจาก 120 วัน เหลือไม่เกิน 90 วัน  และลดระยะเวลาการขอให้ตรวจสอบ

สิ่งประดิษฐ์จาก 5 ปี เหลือ 3 ปี นอกจากนั้นยัง ได้เพิ่มเติมสิ่งท่ีขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ คือ ศัลยกรรมและการด าเนิน

ธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงทริปส์ และให้มีมาตรการการป้องกันโจรสลัดชีวภาพท่ีลักลอบน าภูมิปัญญาหรือ

สมุนไพรของไทยไปแอบจดสิทธิบัตร รวมถึงการก าหนดการแบ่งปันผลประโยชน์ ที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายอ่ืนๆ มา

รองรับ รวมท้ังปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมค าขอให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จากฉบับละ 1,000 บาท เป็น 

2,500 บาท และอนุสิทธิบัตรใบละ 500 บาท เป็นต้น 

มติชน 

 เว็บไซต์แนวหนา้ 

    -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีท่ีหลายฝ่ายกังวลว่าการใช้ม. 44 แก้ปัญหาเรื่องนี้จะ

ไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่า รัฐบาลคงดูมาอย่างดีท่ีสุดแล้ว เพราะการรับค าขอสิทธิบัตรกัญชาผิดกฎหมาย

ประเทศไทยตั้งแต่ต้นแล้ว แต่ท่ีออกมาก็เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ขอให้เข้าใจว่า กัญชายังเป็นยา

เสพติด การคลายล็อกก็เพื่อให้น ามาวิจัยและใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ส าหรับเรื่องการอนุญาตปลูกกัญชา อย .อยู่

ระหว่างการพิจารณาออกกฎหมายลูก 8 ฉบับ และจะเป็นผู้ให้ข้อมูลความคืบหน้าเพื่อป้องกันการสับสน 

มติชน ไทยโพสต ์     -เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ต้องเร่งออกกฎหมายลูก 8 ฉบับภายใน 2 เดือน 

โดย 4 ฉบับมีเนื้อหาคล้ายพ.ร.บ.เดิม แต่จะมี 4 ฉบับท่ีต้องเร่งท า เช่น 1.การปลูก การผลิต การน าเข้า 2.การ

ก าหนดให้แพทย์แผนไทยสามารถใช้ได้ 3.ข้อบ่งใช้ของโรค ชนิดของโรค ท้ังแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน และ 4.

การอนุญาตให้ผู้ท่ีเคยถือครองก่อนท่ีพ.ร.บ.จะออก ต้องมาแจ้งภายใน 90 วัน พร้อมก าหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะสามารถ

ครอบครองกัญชาได้ ท้ัง 4 ฉบับจะน าเข้าท่ีประชุมคกก.ยาเสพติดให้โทษ วันท่ี 14 ก.พ. โดยมี 1 ฉบับ เรื่องการผลิต

น าเข้า เป็นกฎกระทรวง ต้องเสนอ รมว.สธ. เพื่อน าเสนอครม.และกฤษฎีกาต่อไป 

มติชน      -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า ท่ีผ่านมาอาจมีความกังวลว่าไม่สามารถยกเลิกค าขอ

สิทธิบัตรกัญชาของต่างชาติได้ ค าสั่งคสช.เหมือนเป็นการย้ าว่าสามารถใช้อ านาจอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

ซึ่งอภ.จะได้ม่ันใจว่าสามารถเดินหน้าเรื่องกัญชาทางการแพทย์ได้ โดยเฉพาะการวางแผนสร้างโรงงานผลิตสารจาก

กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 
    -กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ออกแถลงการณ์กรณีค าสั่ง คสช.เรื่องสิทธิบัตรกัญชา สรุปว่า 

ค าสั่งดังกล่าวไม่ได้แก้ปัญหาการละเลยหน้าท่ีของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการรับค าขอและตรวจสอบค าขอสิทธิบัตร 

และมีเงื่อนปมบางประการท่ีท าให้สงสัยว่าเป็นการหมกเม็ดเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ขอสิทธิบัตรในอนาคต 

 

มติครม. 

ความร่วมมือสาธารณสุขไทย-เคนยา 

     -เสนอข่าว ครม.มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างสธ.ไทยกับสธ.เคนยา 

และอนุมัติให้รมว.สธ.เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ท้ังนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยค าหรือประเด็นท่ีมิใช่สาระส าคัญ

ของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจโดยไม่ต้องน าเสนอครม.เพื่อพิจารณาอีก โดย

รมว.สธ.ไทย จะลงนามร่วมกับรมว.สธ.เคนยา ในวันท่ี 1 ก.พ. 2562 ในการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. 
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ผจก.ออนไลน์ มติชน

ออนไลน ์

งดขึ้นทะเบียนผู้จบหลักสตูรจากสมาคมแพทย์แผนไทย 

    -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหนังสือแจ้งนพ.สสจ.ทุกจังหวัด ระบุ

ว่า ได้ตรวจสอบความผิดปกติของการยื่นค าร้องขอรับใบการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยพบใบวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรท่ีออกโดยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย 

ท่ีตั้งอยู่ในภายในบริเวณสธ. มีจ านวนมากผิดปกติ เม่ือขอรายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีได้รับได้การรับรอง

ตั้งแต่รุ่น 1 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามกีว่า 70,000 ราย โดยมีผู้จบในวันเดียวกันถึง 300-700 ราย แต่ข้อก าหนดของการ

จัดตั้งสมาคมซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลประโยชน์ จะสามารถสอนได้ครั้งละไม่เกิน 7 คนต่อหลักสูตรต่อวัน ดังนั้น กรมฯ 

จึงแจ้งให้สมาคมฯ ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน และการอนุมัติประกาศนียบัตร ภายในวันท่ี 31 ต.ค. 2561 แต่

จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการชี้แจง ท าให้ไม่สามารถออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ยื่นค าขอท่ีใช้ใบ

วุฒิบัตรหรือใบประกาศนียบัตรของสมาคมฯ ได้ จึงเห็นควรให้สสจ.งดรับขึ้นทะเบียนผู้ ท่ีใช้ใบวุฒิบัตรหรือ

ประกาศนียบัตรท่ีออกโดยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยทุกหลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสมาคมฯ 

จะมีหนังสือชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการอนุมัติประกาศนียบัตร ตลอดจนยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจาก

สมาคมฯ 

 

ผจก.ออนไลน ์

GMP เคร่ืองส าอาง 

  -ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ อย. และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด จัดอบรมหัวข้อ GMP เครื่องส าอาง รู้ไว้ ได้ใช้แน่นอน ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า เพื่อ

ส่งเสริมสินค้าของผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐานอย. ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอย. แก่ผู้ประกอบการส าหรับเตรียม

ความพร้อมในการยื่นขอมาตรฐานอย. โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการเคร่ืองส าอาง 

 

ส านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น 

เนชัน่ทีว ี 

โรคกระดูกอักเสบ 

   -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคกระดูกอักเสบมักเกิดจากติด

เชื้อแบคทีเรีย แต่อาจพบติดเชื้อราได้ พบบ่อยท่ีกระดูกขา เท้า และกระดูกสันหลัง สาเหตุเกิดได้ 3 ทาง คือ การติดเชื้อ

จากกระแสเลือด เนื้อเยื่อหรืออวัยวะใกล้เคียงกระดูกท่ีอักเสบติดเชื้อ และการติดเชื้อจากเนื้อเยื่อกระดูกขาดเลือดจาก

การไหลเวียนเลือดไม่ดี อาการคือ มีไข้ หนาวสั่น ปวดบวมตามกระดูกท่ีอักเสบ เคล่ือนไหวกระดูกส่วนท่ีอักเสบได้น้อย 

อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร ในกระดูกอักเสบเรื้อรังมักมีแผลและหนอง ต่อมน้ าเหลืองบริเวณใกล้เคียงโตและเจ็บ การรักษา

ได้แก่ 1.การให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดด าและรับประทานยาฆ่าเชื้อร่วมด้วย 2.การผ่าตัด ส าหรับวิธีป้องกัน คือ รักษา

ความสะอาดของร่างกายและสิ่งของเคร่ืองใช้อยู่เสมอ ระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุจนมีแผล 

 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  

โรคพิษสุนัขบ้า 

  -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีฝูงสุนัขจรจัดกัดเด็ก 7 ขวบ ว่า กรม

ฯ ได้ทบทวนข้อมูลรายงานเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวพบส่ิงท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 1.ผู้ท่ีถูกกัดหรือท าร้ายส่วนใหญ่เป็นเด็ก

อายุต่ ากว่า 15 ปี 2.สุนัขเหล่ามักอาศัยอยู่ตามชายหาดเป็นฝูง และมีพฤติกรรมหวงถ่ิน และ 3.ปัญหาสุนัขจรจัด มัก

เกิดจากเจ้าของสุนัขไม่สามารถเลี้ยงสุนัขได้ เช่น ย้ายท่ีอยู่ สุนัขออกลูกมากเกิน ท าให้ปล่อยสุนัขไว้ตามท่ีต่างๆ โดยในปี 

2561 มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่า 520,000 ราย และกว่าร้อยละ 30 เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 

15 ปี ดังนั้นแนะน าประชาชนให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ป้องกันและลดความเสี่ยงการถูกสัตว์กัดหรือข่วน โดย

เฉพาะท่ีสาธารณะท่ีมีฝูงสุนัขจรจัด รวมถึงสัตว์เลี้ยงในบ้าน หากถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล ควรล้างแผลด้วยน้ า

และสบู่ทันทีหลายๆ คร้ัง ประมาณ 10 นาที ใส่ยาเบตาดีน เพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นรีบไปพบแพทย์  

 

กรุงเทพธุรกิจ 

ค่ารักษารพ.เอกชน 

    -เสนอข่าว  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เปิดเผยว่า ก่อนท่ีจะลาออกจากต าแหน่ง รมว.พาณิชย์ และประธาน

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายบุณยฤทธ์ิ กัลยาณมิตร ปลัด ก.

พาณิชย์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการดูแลยาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์  ซึ่งจะมีการ

ประชุมนัดแรกในวันท่ี 31 ม.ค. 2562 ได้มอบนโยบายให้คณะอนุกรรมการฯ เดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป 

ด้าน ปลัด ก.พาณิชย์ กล่าวว่า ในการประชุมนัดแรกจะน าข้อมูลจากทุกฝ่ายมาหารือ จากนั้นจะวางกรอบในการก าหนด

มาตรการต่างๆ ให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย 
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คมชัดลึก  

กรุงเทพธุรกิจ 

มาตรการลดโซเดียม 

   -เสนอบทความ ในการประชุมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนมาตรการลดโซเดียมในประเทศไทย จัดโดยองค์การ

อนามัยโลกประจ าประเทศไทย เครือข่ายลดการบริโภคเค็ม สสส. และ สธ. น.ส.พเยาว์ ผ่อนสุข นักวิจัยส านักงาน

พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยพบว่า มาตรการลดการบริโภคโซเดียมท่ีคุ้ม

ทุนทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสุดคือ การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับสูตรลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์

อาหาร  

    -นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า มาตรการทางกฎหมายท่ี อย.ด าเนินการเรื่องลดการ

บริโภคโซเดียม อาทิ ในปี 2561 ออกประกาศ อย.เรื่องการก าหนดประเภทอาหารท่ีจะต้องแสดงฉลาก GDA ท่ีต้องมี

ค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียม ให้ประชาชนสามารถมองเห็นปริมาณได้ชัดเจน จาก 5 กลุ่มอาหาร เป็น 13 

กลุ่มอาหาร นอกจากนี้ มีการแก้ไขประกาศเรื่องค่าสูงสุดของปริมาณโซเดียมท่ีต้องแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ต้อง

ไม่เกิน 2,000 มก. ลดลงจากเดิมท่ีก าหนด 2,400 มก. และก าลังพิจารณาเรื่องการก าหนดค่าสูงสุดของปริมาณ

โซเดียมในอาหารน าเข้า โดยจะมีการหารือกับทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบ  

 
ไทยรัฐ คอลัมน์ โทร

โข่งขยายข่าว โพสต์ทู
เดย์ เว็บไซต์ไทยโพสต ์
เว็บไซต ์thaiqoute 

โรคห้ามท าใบขับขี่ 

  -เสนอข่าว พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาลงความเห็นว่าถ้าเป็นโรคลมชัก

ไม่ควรขับรถ เพราะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้ขับขี่ยานพาหนะรายอ่ืนๆ ยกเว้นมีการรักษาและกินยาจนไม่เกิดอาการ

เป็นเวลา 1 ปี จึงสามารถขับได้ แต่การอนุญาตให้ใบขับขี่เป็นอ านาจของกรมขนส่งทางบก 

 
เดลินวิส ์

คอลัมน์ เดลินวิส ์

ก่อนขึ้นแท่น 

แนะน าการซื้อผ้าอ้อมส าเร็จรูป 

  -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีหน่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศส 

ออกค าเตือนความเสี่ยงของผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับเด็ก พบสารเคมีหลายชนิดท่ีอาจเป็นอันตราย โดยเฉพาะน้ าหอม

และสิ่งปนเปื้อนจากวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิต ว่า ในประเทศไทยผ้าอ้อมส าเร็จรูปจัดเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคท่ัวไป

ไม่ใช่อุปกรณ์ท่ีมีวัตถุประสงค์การใช้ทางการแพทย์จึงไม่อยู่ในการก ากับดูแลของ อย. อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองควร

เลือกท่ีวัสดุมีการซึมซับได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับช่วงอายุและรูปร่างของเด็ก หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์

ผ้าอ้อมเด็กท่ีใช้สารท่ีอาจท าให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองได้ง่าย และใช้คร้ังเดียวท้ิง 

 
มติชน 

ประชุมวิชาการผู้ได้รับรางวัลมหิดล 

    -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "Cholera 

Vaccine Forum In Honor of the Prince Mahidol Award laureates" เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศ.นพ.จอห์น ดี. คลีเมนส์ 

และ ศ.นพ.ยอน อาร์. โฮล์มเกรน ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจ าปี 2561 

ซึ่งได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคชนิดกิน Shanchol มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีกว่า

วัคซีนชนิดฉีด สามารถป้องกันโรคได้นานกว่า 5 ปี หากให้วัคซีนครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 60 จะช่วยป้องกันการ

ระบาดของอหิวาตกโรคได้ ส่งผลให้องค์การอนามัยโลกแนะน าให้ใช้วัคซีนอหิวาตกโรคชนิดกินทดแทนวัคซีนชนิดฉีด 

และแนะน าให้ใช้ในประเทศที่มีปัญหาการควบคุมการระบาดของอหิวาตกโรค 

 
ข่าวสด 

โรคเบาหวาน 

    -เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังท่ีไม่หายขาด 

การใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้ หลักการรับประทานอาหารส าหรับผู้ ท่ีเป็นเบาหวาน คือ 

กินอาหารให้ครบหมู่ ถูกสัดส่วน ในปริมาณพอเหมาะ และมีความหลากหลาย 

    พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้

ใกล้เคียงกับปกติมากท่ีสุดได้ โดยเลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน์ในปริมาณท่ีเหมาะสม ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ควบคุม

น้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และใช้ยาตามค าสั่งแพทย์ ควรกินข้าวหรือแป้งท่ีมีกากใยสูง เช่น ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อม

มือ เนื้อสัตว์ท่ีมีไขมันน้อย ไม่ติดมัน ผักและผลไม้ ดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือขาดมันเนย หลีกเลี่ยงผลไม้แปรรูป

ทุกชนิด รวมท้ังขนมหวาน ชา และกาแฟ 

 
เดลินวิส ์

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 

     -เสนอจดหมายถึง เลขาธิการ อย. ระบุว่า จะท าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและบ ารุงรักษารถยนต์ จึงได้ศึกษา
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คอลัมน์  
จดหมายถึงเดลินวิส ์

พ.ร.บ.วัตถุอันตรายและคู่มือจัดท าฉลาก และมีข้อสงสัยประเด็น ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของกรดหรือด่างทุกชนิด 

จัดเป็นวัตถุอันตรายท่ีต้องขึ้นทะเบียนกับ อย. อยากให้อย.พิจารณาแยกให้สารท่ีอันตรายมากต้องขึ้นทะเบียน สารท่ี

อันตรายน้อยไม่ต้องขึ้นทะเบียน ส่วนผลิตภัณฑ์เคลือบเงาหนัง เคลือบสีรถยนต์ ไม่ต้องขึ้นทะเบียน แต่ถ้าในฉลากระบุ

ข้อความท่ีสือ่ให้เห็นว่าท าความสะอาดได้ต้องขึ้นทะเบียน ซึ่งผลิตภัณฑ์ท้ัง 2 ชนิดมีวัตถุประสงค์เพื่อเคลือบเงา ไม่ได้มี

วัตถุประสงค์เพื่อท าความสะอาดรถ จึงต้องการทราบเหตุผลท่ีก าหนดให้ต้องขึ้นทะเบียนเพราะจัดเป็นผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาด ขณะทีแ่ชมพูสุนัข ผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่ม อย.แจ้งว่าไม่เป็นวัตถุอันตรายจึงไม่ต้องขึ้นทะเบียน  

 
ไทยโพสต์ 

ลดการบริโภคเกลือในเด็ก 

  -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกแนะน าให้บริโภคเกลือไม่

เกิน 5 กรัมต่อวัน คือ 1 ช้อนชา เทียบเท่าปริมาณโซเดียม 2,000 มิลลิกรมั แต่จากการศึกษาพบว่า ซุปก้อน 10 กรัมมี

ปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,760 มิลลิกรัม รวมถึงขนมขบเคี้ยวต่างๆ มีปริมาณโซเดียมสูงเช่นกัน 

   นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า หากเด็กรับประทานขนมหรืออาหารท่ีมี

โซเดียมมากเกินไป จะท าให้เลือดเสียสมดุล ไตท างานหนักจนเสื่อม พ่อแม่ผู้ปกครองควรลดการบริโภคโซเดียม โดย

หลีกเลี่ยงการปรุงรสเพิ่ม หลีกเลี่ยงขนมกรุบกรอบและอาหารแปรรูปท่ีโซเดียมสูง ควรอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อ 

เลือกอาหารท่ีมีโซเดียมต่ า บริโภคผักผลไม้เป็นประจ า และดื่มน้ าเปล่าให้เพียงพอ 

 
ไทยโพสต ์

โครงการ อย.น้อย 

    -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. ลงพื้นท่ีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็น

โรงเรียนอย.น้อย ระดับดีเยี่ยม เยี่ยมชมการด าเนินกิจกรรมโครงการเพื่อต่อยอดสู่ความยั่งยืน และกล่าวว่า โครงการ 

อย.น้อยมีการพัฒนาเป็นล าดับ ล่าสุด อย.ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ โดยน าเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาใช้ในสื่อการสอน เช่น 3D, เออาร์ ฯลฯ พร้อมผลิตสื่อการเรียนรู้ต่างๆ และสาธิตให้แกนน า อย.น้อยในแต่ละ

แห่งน าไปใช้กับ อย.น้อยในพื้นท่ี 

 
ไทยโพสต์ 

ช่วยเหลือเด็กพ้ืนที่ประสบภัยปาบึก 

  -เสนอภาพขา่วภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผอ.องค์การเภสชักรรม ร่วมกับ สสจ.นครศรีธรรมราช และสพฐเขต3 

มอบยา เวชภัณฑ์ และชุดของขวญั อุปกรณ์การเรียน และยาต าราหลวง 1,000 ชุด มูลค่า 3 แสนบาท เพื่อสร้างขวัญ

ก าลังใจและฟืน้ฟูสภาพจิตใจเด็กท่ีอยู่ในพื้นท่ีประสบภัยพายปุาบกึ  

 
มติชน 
คอลัมน์  

จับกระแสภูมิภาค 

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา 

  -เสนอข่าว นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม เผยว่า รพ.นครพนม จะเปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอก

เวลาราชการ เพื่อลดความแออัด ให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างเต็มท่ี มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจากการท าประชา

พิจารณ์ พบว่าผู้ป่วยและญาติเห็นด้วย ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 16.30-20.30 น. คาด

ว่าจะสามารถด าเนินการได้ในเดือนก.พ.นี้ 

 


